



๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
เรียน นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔๐๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย เป็นรายวันและรายเดือน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า การดำเนินการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการดำเนินงานให้มีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก Validation and verification Body : WB เพื่อทำการตรวจสอบเอกสารในภาพรวม โดยผู้ประเมินภายนอกจะลงพื้นที่ ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล การจัดหาถังขยะเปียกลดโลกร้อนรายเดือนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวบรวมและบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเอกสารสำคัญประกอบ กระบวนการทวนสอบ คือ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระดับครัวเรือน ในกรณีนี้ จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประสานขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงลายมือชื่อในใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในระดับครัวเรือน และให้ชี้แจงประชาชน ให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ว่าเป็นการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบและลดการเกิดก๊าซ เรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ย ที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และผลประโยชน์ ที่จะได้รับหลังจากการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาดการณ์ว่ารายได้ที่จะได้รับการขายคาร์บอนเครดิตภายใต้โครงการฯ นั้น ประมาณ “๓ บาท/คน/ปี”)

/จะถือเป็น...

จะถือเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บใบสมัครพร้อมจัดทำสำเนาให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน ๑ ชุด เพื่อประกอบการตรวจสอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจิรภา ฤกษ์คำ)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน
นายอำเภอท่าปลา

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๕๕๙-๙๕๘๑

E-mail : ThongtinThaPla@gmail.com

ด่วนที่สุด

๐๓๒๓.๓/ว ๕๕๐๓



ที่ว่าการอำเภอพานา
เลขที่รับ... 8547
วันที่... ๑๐ ก.ย. ๖๕
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
เวลา
ถนนประชานิมิตร ๐๓ ๕๓๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ ๐๓๒๓.๓/ว ๒๗๘๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ ๐๓๒๓.๓/ว ๓๓๒๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ ๐๓๒๓.๓/ว ๓๖๔๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๐๗๒
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้แจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล ถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจดทะเบียนถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย เป็นรายวันและรายเดือน นั้น

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า การดำเนินการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการดำเนินงานให้มีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก Validation and verification Body :VVB เพื่อทำการตรวจสอบเอกสารในภาพรวม โดยผู้ประเมินภายนอกจะลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล การจัดหาถังขยะเปียก ลดโลกร้อนรายเดือนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวบรวมและบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเอกสารสำคัญประกอบ กระบวนการทวนสอบ คือ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ระดับครัวเรือน ในกรณีนี้ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประสานขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงลายมือชื่อในใบสมัครเข้าร่วมโครงการในระดับครัวเรือน และให้ชี้แจงประชาชน ให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ว่าเป็นการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และผลประโยชน์ ที่จะได้รับภายหลังจากการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาดการณ์ว่ารายได้ที่จะได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิต ภายใต้โครงการฯ นั้น ประมาณ "๓ บาท/คน/ปี")

/จะถือเป็น...

จะถือเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บใบสมัครพร้อมจัดทำสำเนาให้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน ๑ ชุด เพื่อประกอบการทวนสอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์ ยาอา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

เรียน นายอำเภอท่าปลา

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้ง อปท. ในพื้นที่

พิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางปริศนา อุ่นเต็มใจ)
ท้องถิ่นอำเภอท่าปลา



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน นายภูวนาท สุทธิ ๐๘-๗๘๔๓-๘๗๗๒

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๐๗๒



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๔๐๗๙ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๒๑๖๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๕๖๒๑ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายละเอียดโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยขึ้นทะเบียนของโครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลถึงขยะเปียกในระดับครัวเรือน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยเป็นรายวันและรายเดือน รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า การดำเนินการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีกระบวนการดำเนินงานให้มีการทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก Validation and verification Body :VVB เพื่อทำการตรวจสอบเอกสารในภาพรวม โดยผู้ประเมินภายนอกจะลงพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล การจัดทำถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนรายเดือนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวบรวมและบันทึกไว้ใน ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเอกสารสำคัญประกอบ กระบวนการทวนสอบ คือ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ ระดับครัวเรือน ในกรณีนี้ ขอให้แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประสานขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงลายมือชื่อในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ในระดับครัวเรือน และให้ชี้แจงประชาชน ให้เข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ว่าเป็นการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปหลุมฝังกลบและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถึงขยะเปียกให้กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และผลประโยชน์ ที่จะได้รับภายหลังจากการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาดการณ์ว่ารายได้ที่จะได้รับการขายคาร์บอนเครดิต ภายใต้อำนาจการฯ นั้น ประมาณ "๓ บาท/คน/ปี") จะถือเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบรายได้ของ

/องค์กร...

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บใบสมัคร พร้อมจัดทำสำเนาให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน ๑ ชุด เพื่อประกอบการทวนสอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โทร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@dla.go.th